



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๔๙๐

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๕๔ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๗ กลุ่มเสี่ยง ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.นี้
- ❖ เตรียมสร้างที่เก็บซากกรณีสวนกลางที่ประเวศ - ประสานเอกชน/ส่วนราชการอื่น เคลื่อนย้ายซากกรณีสวนออกจากพื้นที่

❖ กทพ.เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๗ กลุ่มเสี่ยง ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.นี้

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้บริการกับประชาชน กลุ่มเป้าหมายว่า กทพ.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค, ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป, ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า ๓๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร) ในโรงพยาบาลสังกัด กทพ. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทพ.ทุกแห่ง โดยสามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ ผ่าน ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย (๑) สายด่วน สปสช. โทร.๑๓๓๐ กด ๑ จากนั้นกด ๘ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. (ทั่วประเทศ) (๒) หน่วยบริการประจำ หรือในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) (๓) Line : @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และ (๔) Health Wallet ภายในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๔ ส่วนประชาชนที่ไม่อยู่ในข่าย ๗ กลุ่มเสี่ยง หากเกิดอาการป่วยเป็นไข้หวัดและอาการไม่ดีขึ้นภายใน ๔๘ ชั่วโมง ให้รีบพบแพทย์ทันที โดยประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิที่หน่วยบริการประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน กทพ.ยังได้วางแผนซักซ้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริการวัคซีนดังกล่าวให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข กทพ. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเว้นระยะในการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-๑๙ ตามแนวทางและข้อเสนอแนะของ สธ. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรค

ปลัดกรุงเทพมหานคร ...

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า วัคซีนโควิด-๑๙ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มีลักษณะคล้ายกันมาก ไม่สามารถแยกได้ด้วยอาการ อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนใช้วัคซีนโควิด-๑๙ ยังมีความใกล้เคียงและทับซ้อนกันอยู่ การเข้ารับวัคซีนใช้วัคซีนที่โรงพยาบาลจะส่งผลให้ผู้รับวัคซีนได้ตรวจสอบสิทธิในการรับวัคซีนโควิด-๑๙ ด้วย ดังนั้น สำนักงานแพทย์ กทม.จึงมีบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแยกประเภทของกลุ่มโรคตามอาการและเตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้วัคซีนใหญ่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้วัคซีนใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง ๖๙ แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยของโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นวัคซีนที่ผลิตมาไม่นานและยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น ดังนั้น เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้วัคซีนใหญ่แล้ว ขอให้เลี่ยงการรับวัคซีนโควิด-๑๙ และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ - ๔ สัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ แนวทางการป้องกันโรคใช้วัคซีนใหญ่และโรคโควิด-๑๙ ที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ หรือสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่น ซึ่งหากปฏิบัติได้ครบจะช่วยป้องกันทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคใช้วัคซีนใหญ่และโควิด-๑๙ ได้

\* \* \* \* \*

❖ **เตรียมสร้างที่เก็บซากกรวดส่วนกลางที่ประเวศ - ประสานเอกชน/ส่วนราชการอื่นเคลื่อนย้ายซากกรวดออกจากพื้นที่**

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตการดำเนินโครงการจัดเก็บซากกรวดที่จอดทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ขณะนี้ยังมีอีกบางส่วนที่ กทม.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชน หรือพื้นที่ของส่วนราชการอื่น ทั้งยังต้องหาสถานที่เก็บรักษาดูแลซากยานยนต์ที่ไม่มีเจ้าของมาแสดงตนว่า สำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการจัดเก็บซากกรวดที่จอดทิ้งในพื้นที่สาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครอง หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ซากยานยนต์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กทม.และประชาชนที่แจ้งเบาะแสสถานที่จอดทิ้งซากยานยนต์ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าของซากยานยนต์ที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน แล้วเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ไปเก็บในพื้นที่ของตน หรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ถนน หรือชอยสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถเคลื่อนย้ายซากยานยนต์แล้ว จำนวน ๘๖๖ คัน จากจำนวนทั้งสิ้น ๘๗๐ คัน แบ่งเป็น เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง ๗๗๔ คัน และ กทม.เคลื่อนย้าย ๙๖ คัน คงเหลือซากยานยนต์ที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้าย ๔ คัน ทั้งนี้ การทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนน หรือสถานสาธารณะ เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท และนอกจากผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดค่าเคลื่อนย้ายซากกรวด ค่ารถยก ค่าดูแลรักษาซากยานยนต์ตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

ผู้อำนวยการ ...

ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ เช่น ไม่มีรถยนต์ และรถบรรทุกซากยานยนต์ ไม่มีสถานที่เก็บรักษาซากยานยนต์ ที่ผ่านมาสักเทศกิจได้รับการสนับสนุนรถยนต์ และรถบรรทุกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ และขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอขอของบประมาณจัดซื้อ สำหรับสถานที่เก็บซากยานยนต์ คณะผู้บริหาร กทม.ได้เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ ในเขตประเวศ เพื่อก่อสร้างสถานที่เก็บซากยานยนต์ส่วนกลาง ส่วนซากยานยนต์จอดทิ้งในพื้นที่เอกชน หรือส่วน ราชการอื่น กทม.ทำได้เพียงประสานเจ้าของที่เอกชน หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น เพื่อขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายออก เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีรถยนต์ที่จอดทะเบียนในกรุงเทพฯ จำนวนมาก และมีรถที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี ขึ้นไปจำนวนมาก ซึ่งบางคันหมดสภาพการใช้งานกลายเป็นซากกรร หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกข้อบังคับ เพื่อจำกัดรถที่มีอายุการใช้งานหลายสิบปี จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการจอดทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ รวมทั้งต้อง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่นำซากยานยนต์ไปจอดทิ้งในถนน ตรอก และซอยต่าง ๆ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถ แจ้งเบาะแสซากยานยนต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สายด่วนเทศกิจ ๐ ๒๔๖๕ ๖๖๔๔ [www.bangkok.go.th/reward](http://www.bangkok.go.th/reward) Line @ : ebn ๖๗๐๓๖๖ Facebook ของสำนักเทศกิจ [citylaw\\_bma@hotmail.com](mailto:citylaw_bma@hotmail.com) แจ้งทางไปรษณีย์ สำนักเทศกิจ เลขที่ ๑ ถนนเทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ หรือแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่

\* \* \* \* \*

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงาน สอนสาธารณะ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน ๔ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๔ ๔๓๘๕ ในวัน และเวลาราชการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร